

ชื่อเรื่อง	: ความเข้าใจของสมาชิกคริสตจักรศิริวัฒนา เรื่องการพัฒนาคริสตจักรให้เจริญเติบโตตามวิธีการ ที่ปรากฏในพระธรรมกิจการของอัครทูต 2:42-47
ผู้จัดทำ	: ประสงค์ ทองเนตร
หลักสูตร	: ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาพันธกิจนิพนธ์	: ศาสนาจารย์ ดร.ชูลีพรรณ ศรีสุนทร
วันที่อนุมัติผลงาน	: วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2553
จำนวนหน้า	: 67 หน้า
คำสำคัญ	: การพัฒนาคริสตจักร การเจริญเติบโตของคริสตจักร

#### บทคัดย่อ

พันธกิจนิพนธ์ฉบับนี้มีชื่อเรื่องว่า “ ความเข้าใจของสมาชิกคริสตจักรศิริวัฒนาเรื่องการพัฒนาคริสตจักรให้เจริญเติบโตตามวิธีการที่ปรากฏในพระธรรมกิจการของ อัครทูต 2:42-47” ผู้ศึกษาได้แบ่งการเขียนออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 “ บทนำ ” เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา ความสำคัญ แรงจูงใจในการศึกษา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษา วิธีการศึกษา นิยามคำศัพท์สำคัญที่ใช้ในพันธกิจนิพนธ์ฉบับนี้ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา ซึ่งจะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคริสตจักรศิริวัฒนาให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นต่อไป

บทที่ 2 “ ตัวบทและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ” เป็นการศึกษาวิธีการพัฒนาคริสตจักรในยุคแรกจากตัวบทซึ่งผู้ศึกษาได้นำมาใช้เป็นหลักศาสนศาสตร์พื้นฐานของวิธีการพัฒนาคริสตจักรให้เจริญเติบโต โดยการอรรถวิเคราะห์พระธรรมกิจการของอัครทูต 2:42-47 ศึกษาการพัฒนาคริสตจักรจากหนังสือเรื่องการพัฒนาคริสตจักรอย่างธรรมชาติ หนังสือเรื่องคริสตจักรที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ และหนังสือคริสตจักรครบวงจร

บทที่ 3 “ ระเบียบวิธีการศึกษา ” เป็นการนำเสนอวิธีการศึกษา ที่ผู้ศึกษาใช้ในการศึกษาวิจัย โดยบอกถึงแหล่งข้อมูลจากการอรรถวิเคราะห์ข้อพระคัมภีร์จากพระธรรมกิจการของอัครทูต 2:42-47 และศึกษาจากหนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาคริสตจักร ทำให้เห็นถึงวิธีการที่คริสตจักรในยุคแรกใช้ในการพัฒนาคริสตจักรให้เจริญเติบโต ซึ่งประกอบด้วย

7 ประการ คือ การนมัสการ การอธิษฐาน การศึกษาพระคัมภีร์ การตามคัมภีร์ธรรม การมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า การอัศจรรย์และหมายสำคัญ และการช่วยเหลือแบ่งปัน ได้อธิบายถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

บทที่ 4 “ ผลของการศึกษา ” เป็นการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการศึกษาและเก็บข้อมูลตามวิธีการในบทที่ 3 แล้วนำผลที่ได้มาอธิบายให้เห็นถึงความเข้าใจและการปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อวิธีการทั้ง 7 ประการของการพัฒนาคริสตจักรให้เจริญเติบโต ซึ่งผลที่ได้ก็นับพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาคริสตจักรอยู่ในระดับดีมาก

บทที่ 5 “ บทสรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ ” เป็นการนำผลการวิเคราะห์ในบทที่ 4 มาอภิปรายเพิ่มเติม โดยเน้นการส่งเสริมการปฏิบัติตามวิธีการในการพัฒนาคริสตจักรให้เจริญเติบโต เรื่องการศึกษาพระคัมภีร์และการอธิษฐานให้จริงจังมากขึ้น และผู้ศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะต่อคริสตจักรศิวิลพัฒนาในการพัฒนาคริสตจักรให้เจริญเติบโต ซึ่งได้แก่ 1. คริสตจักรต้องสอนเรื่องการพัฒนาคริสตจักรให้เจริญเติบโตแก่ผู้นำและสมาชิกคริสตจักรทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนและถูกต้อง 2. คริสตจักรต้องมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาคริสตจักรให้เจริญเติบโตอย่างเป็นระบบ 3. คริสตจักรต้องมีการจัดตั้งกลุ่มตามบ้าน (กลุ่มย่อย) เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมรับใช้ในการพัฒนาคริสตจักรให้เจริญเติบโต 4. คริสตจักรต้องสร้างค่านิยมฝ่ายวิญญาณให้เกิดขึ้นในคริสตจักร และ 5. คริสตจักรต้องประสานงานกับคริสตจักร หน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในสภาคริสตจักรฯ รวมทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการมีส่วนร่วมกันในการพัฒนาคริสตจักรให้เจริญเติบโต